

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๐



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
และสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ
(D.I.Y. By Scout) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้านทักษะลูกเสือวิชาการบุกเบิกให้แก่
ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายแบบบูรณาการมากขึ้น และสามารถนำความรู้ทักษะวิชาการ
บุกเบิกไปประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๕๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ หากสนใจให้ส่งใบสมัครไปยังสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
ลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับ
อำเภอเวียงสาแจ้งให้เทศบาลตำบลกลางเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๗๑-๖๓๘๓ - ๕

๓.๒

ส.ม.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน
 เลขรับ 7650
 วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒
 เวลา

ความที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๕๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้านทักษะลูกเสือวิชาการบุกเบิกให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายแบบบูรณาการมากขึ้น และสามารถนำความรู้ทักษะวิชาการบุกเบิกไปประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความสนใจในการเรียนการสอนทักษะลูกเสือ สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่เยาวชนไทยและเยาวชนนานาชาติประเทศได้รับความรู้และยอมรับในความสามารถของเยาวชนไทย ในการนี้ สำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจพิจารณาคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) โดยให้โรงเรียนดำเนินการจัดส่งข้อมูลพร้อมใบสมัครไปยังสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๓๑๙ อาคารเสมารักษ์ ชั้น ๒ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ www.srs2.moe.go.th ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓
 โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘
 ผู้ประสานงาน นางสาวกรรณิกา เทศารินทร์ ๐๘๙-๖๔๖-๒๔๘๒

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕”